

กิจกรรมที่ ๒๕.๑.๑ ประชุมราชการคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สสจ.ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข
จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองเมืองท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ในพื้นที่
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

เพื่อตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานฯ โดยมีหน่วยงานร่วมตรวจประเมิน ได้แก่ สคร.๖ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ ชลบุรี ปกครองจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ชลบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา

ผลการประเมิน ได้ในระดับทอง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้
มาตรฐานเพื่อให้พื้นที่มีการพัฒนาต่อไป



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์อนามัยที่ 6 NEWS

ฉบับที่ 378 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

**ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข
จัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี**

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 6 นำโดย ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะร่วมกับ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน โดยมีหน่วยงานร่วมตรวจประเมิน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี ปกครองจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ผลการประเมินได้ในระดับทอง ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานเพื่อให้พื้นที่มีการพัฒนาต่อไป



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี



ติดตามข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์สุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี